



ศูนย์โควิตฯ มท.

ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๗๕๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาก ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ดังนี้

๑. ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมารับวัคซีนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 และจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยให้จังหวัดพิจารณา กำหนดกลยุทธ์และรณรงค์มาตรการป้องกันโรคต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีน

๒. ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์และชี้แจงผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการต่อไป

๓. ให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มารับวัคซีนให้มากที่สุด รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบาย Covid Free Setting และ SHA+ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



<https://tinyurl.com/y44vbrcy>



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑๑๓๘๙๕

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุม ประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.
 ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ	<p>๑.๑ ให้ มท. ตม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลสถิติผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรทางบกจากประเทศเพื่อนบ้านต่อ สปก.ศบค. เนื่องจากอัตราการติดเชื้อในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซียและกัมพูชา ยังมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศต่อไป</p> <p>๑.๒ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (กทม. / ภูเก็ต / พังงา / กระบี่ / สุราษฎร์ธานี / ระนอง) รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ ให้ ททท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่โดยตรงภายใต้โครงการพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวได้มากขึ้น</p> <p>๑.๒.๒ ให้ สปก.กก. พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการขายห้องพักทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงแรมที่ไม่ได้มาตรฐาน SHA+ หรือโรงแรมที่ขายแพคเกจห้องซึ่งไม่รวมค่าตรวจหาเชื้อและค่ารถรับส่งตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับการป้องปรามและกำหนดโทษในกรณีดังกล่าว เพื่อเสนอต่อ สปก.ศบค. ในโอกาสแรกต่อไป</p>	<p>มท. / ตม. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ททท. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สปก.กก.</p>	

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>๑.๓ ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรภายใต้ MoU ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว กัมพูชา) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม ศปก. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๔ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางที่เสนอต่อ ศปก. แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๔ โดย รง. แจ้งว่าได้ประสานทำความเข้าใจกับแรงงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการ โดยจะเริ่มมีการสำรวจความต้องการแรงงานของนายจ้างในวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๔ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการแรงงานกว่า ๔ แสนคน และสามารถเริ่มนำแรงงานชุดแรกเข้ามาได้ในช่วงกลาง-ปลายเดือน ม.ค. ๖๕ โดยต้องพิจารณาถึงความพร้อมของสถานที่กักกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีการเดินทางเข้ามาของแรงงาน และการที่นายจ้างมีความประสงค์จะรับแรงงานที่ได้รับวัคซีนครบโดสเพื่อลดระยะเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการกักกันตัว ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ รง. รายงานให้ ศปก.ศบก. ทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการอีกครั้งภายในสิ้นเดือน พ.ย. ๖๔</p>	รง.	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ

ศปก.ศบก.

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๑๓๖๕

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.
 ประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	มาตรการ ควบคุมและ ป้องกันการ แพร่ระบาด แบบบูรณาการ	<p>๑.๑ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงกวดขันการทำกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีความเสี่ยงจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดใหม่ อาทิ การเล่นการพนัน การรวมตัวเพื่อดื่มสุรากลักลอบ เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมทั้งการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญในห้วงนี้ ได้แก่ เทศกาลลอยกระทง</p> <p>๑.๒ ให้ รง. นำเสนอความคืบหน้าในการนำแรงงานเข้าในระบบ MOU ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ ขอให้ทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์และดำเนินการอย่างรัดกุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๔</p> <p>๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายที่ ศบค. ได้อนุญาต อาทิ การขออนุญาตจัดกิจกรรมต่างๆของเอกชนเพื่อรองรับตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล</p> <p>๑.๔ ให้ มท. ทบทวนและหารือกับทุกจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเข้าจังหวัดในแต่ละจังหวัด รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของผู้ที่เดินทางมาจากแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๑.๕ ให้ ททท. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวทั้งหมด รวมทั้งพิจารณาจัดทำทวีเคราะห์/ข้อพิจารณาต่างๆ โดยให้ประสาน สปก.กก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>ศปม./มท.</p> <p>รง.</p> <p>ทุกส่วน ราชการ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มท.</p> <p>ททท./ สปก.กก.</p>	

		<p>๑.๖ กรณีผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตาม (๑๓) ของคำสั่ง ศบค.ที่ ๑๗/๖๔ (ฉบับที่ ๑๗) หรือในรูปแบบ Test&Go ที่ประสงค์จะเดินทางไปยัง จ.ระยอง ประสบปัญหาว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เดินทางเพื่อไปตรวจ RT-PCR จำนวน ๒ ชม. ไม่เพียงพอในการเดินทางนั้น ที่ประชุมเห็นควรให้ฝ่ายสาธารณสุขพิจารณาทบทวนการขยายเวลา การเดินทางให้มากกว่า ๒ ชม. เพื่อแก้ไขคำสั่ง ศบค. ดังกล่าวต่อไป</p> <p>๑.๗ ให้ ศปม. ตรวจสอบและกวดขันการลักลอบเข้าประเทศบริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>๑.๘ กรณีนักท่องเที่ยวที่จองโรงแรมแบบไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน package เช่น ค่าตรวจ RT-PCR กต. จะดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ ททท. เร่งประชาสัมพันธ์และประสานให้ รร. และนักท่องเที่ยวทราบถึงแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งให้ กต. ตรวจสอบ/กั้นกรอง การลงทะเบียนเข้าประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ศปก. /จ.ระยอง</p> <p>ศปม.</p> <p>ททท./กต.</p>	
๒.	การบริหารจัดการวัคซีน	<p>๒.๑ ที่ประชุมเห็นควรให้ มท. (จว.) ในแต่ละพื้นที่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 และบริเวณพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว โดยให้ จว. พิจารณากำหนดกลยุทธ์/รณรงค์มาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีน</p> <p>๒.๒ ให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบาย Covid Free Setting SHA+ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์</p>	<p>มท.</p> <p>มท. (เชียงใหม่/ หนองคาย)</p>	

		ของการเปิดพื้นที่นำร่องสำหรับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ		
๓.	การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	๓.๑ ที่ประชุมเห็นควรให้ กทม./มท. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดดำเนินการในช่วงกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ๓.๒ กรณีพื้นที่จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวบางจังหวัดที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป ให้ สปก.กก. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น	กทม./มท. สปก.กก.	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดแบบบูรณาการ รวมถึง การป้องกัน การเฝ้าระวัง การควบคุม การตรวจหาผู้ติดเชื้อ การวิเคราะห์ผลการตรวจ และการรายงานผลผู้ติดเชื้อ
๒. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึง แผนบริหารจัดการวัคซีน ระบบการลงทะเบียน การเตรียมความพร้อมและศักยภาพ และการจัดฉีดวัคซีน
๓. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

สปก.ศบค.

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔